
       
การประชุมร่วมกันของรฐัสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ เป็นวันท่ีสอง  

  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  
วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานการประชุม และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

    (1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 

   (2) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 

   (3) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     (ไม่มี) 

   เรื่องด่วน 
   คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรั ฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  เป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวาน (11 ก.ย. 66)   
  สมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย สามารถจับกุมผู้ค้า         
ยาเสพติด ปี 2564 รวมกันมากที่สุดใน 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาค
เอเซียตะวันออก มีการจับกุมยาบ้าได้มากกว่า 592 ล้านเม็ดและยาไอซ์อีกกว่า 22,126 กิโลกรัม เรียกได้
ว่าเป็น ที ่ตั ้งของตลาดยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนขนาดใหญ่ที ่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีแนวโน้ม      
ในการขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง และพบว่ามีการปรับเปลี ่ยนเส้นทางการล าเลียงขนส่งยาเสพติด           
ให้สอดคล้องกับมาตรการปิดกั้นพื้นที่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการพัฒนาสาร
เสพติดรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้ยารายใหม่และรายเดิมเพิ่มขึ้น  จากปริมาณการลักลอบยาเสพติด
ที่พบมากขึ้น ส่งผลให้ยาเสพติดถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางขึ้นตามไป
ด้วยปัญหายาเสพติด นับว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่รุนแรงที่สุดในแต่ละประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่า    
จะมีมาตรการรวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื ่อป้องกันและแก้ไขมาอย่างต ่อเนื ่อง และขอให้รัฐบาล
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
       ส าหรับปัญหาการจ้างแรงงาน กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะไรเดอร์มีข้อเรียกร้องที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดให้มีราคากลาง
ส าหรับค่ารอบ ที่ผ่านมาทุกแอปพลิเคชันเปลี่ยนกฎได้ตามใจชอบ ลดค่ารอบลงมา แต่ค่าบริการระบบ 
(Gross Profit: GP) ไม่เคยลดลง ท าให้ไรเดอร์ในปัจจุบันอยู่ในสถานะที่ได้รับค่าแรงต่ าลงไรเดอร์เกือบ 4 
แสนคนในประเทศไทย ถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ า โดยที่ไม่มีสวัสดิการมารองรับ และยังมีความไม่เป็นธรรม
เกิดขึ้นในระบบการจ้างงาน รู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านแรงงาน เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ปัญหาปากท้องของพ่ีน้องประชาชนโดยตรงโดยปัจจุบันแรงงานประสบปัญหา 3 เรื่องหลัก คือ           
1. ค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและไม่ได้รับความคุ้มครอง ค่าจ้างขั้นต่ าในปัจจุบันปรับขึ้นไม่ทัน      
ต่อค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าแรงควรมากกว่านี้เพ่ือให้แรงงานสามารถยกระดับคุณภาพชีวิ ตของ
ตัวเองให้สามารถอยู่ได้ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานยังมีความล้าสมัยเป็นอย่างมาก 
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บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบันอุตสาหกรรมของโลกมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น การผลิตปัจจุบันไม่
เหมือนเดิม เกิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ ๆ และมีการหลบเลี่ยงกฎหมายเกิดขึ้ นจ านวนมาก ตลอดจน
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมและเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมทั้งระยะเวลาการท างาน           
ที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน  2. ไร้อ านาจต่อรอง กฎหมายประเทศไทยลิดรอนสิทธิ
ของแรงงาน ไม่ให้เสรีภาพแรงงานรวมตัวกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง โดยแรงงานปัจจุบันสามารถรวมตัว
กันสร้างสหภาพแรงงานได้แค่ร้อยละ 1.5 เท่านั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีจ านวน 45 แห่ง สมาชิก 
140,278 คน สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน จ านวน 1 ,427 แห่ง สมาชิก 411,507 คน ซึ่งถือเป็น
จ านวนที่น้อยมาก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ยอมรับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization: ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 เกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง น าไปสู่
การละเมิดสิทธิแรงงาน แม้ว่าจะมีข้อเสนอขององค์กรสิทธิมนุษยชนและขบวนการแรงงานเอง               
ก็มีข้อเสนอนับครั้งไม่ถ้วน แต่รัฐบาลก็ยังไม่ให้การรับรอง ส่งผลกระทบต่ออ านาจของแรงงานและ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  3. สวัสดิการประกันสังคมไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตน ณ เดือนมิถุนายน 
2566 มีจ านวนผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 24,510,706 คน และมีกองทุนมากถึง 2.4 ล้านล้านบาท 
เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยรัฐบาลค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมประมาณ 70 ,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันสังคมในปัจจุบันยังเป็นมรดกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ปัจจุบันผ่านมา 2 ปีแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และไม่มีความชัดเจนว่าจะได้เลือกตั้ง
เมื่อใด รวมทั้งที่ผ่านมาระเบียบการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนยังมีการกีดกันไม่ให้
ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมากกว่า 1 ล้านคน มีสิทธิเลือกตั้ง จึงขอฝากให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานช่วยแก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วย ส่วนการเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ก็มีน้อยมาก โดยเฉพาะ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และล่าสุดมีข่าวการเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลแต่กลับไม่มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ปัจจุบันผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
เพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นจ านวน 10.9 ล้านคน เพ่ือรับเงินเยียวยาแม้ว่า    
การที่มีผู้ประกันตนอยู่ในระบบจะเป็นเรื่องดี แต่ก็เป็นการสมัครโดยไม่ได้เห็นความส าคัญของกองทุน    
แต่ต้องการรับนโยบายที่รัฐต้องเยียวยาให้แบบชั่วครั้งชั่วคราว จึงมีความเสี่ยงสูงว่าผู้ประกันตนประเภท
ดังกล่าวจะหายไป นอกจากนี้ กองทุนประกันสังคมยังน าเงินไปลงทุนตามที่ปรากฏเป็นข่าว และมีการตั้ง
ค าถามเรื่องความโปร่งใสอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาการให้บริการผู้ประกันตนไปของโรงพยาบาลมีความล่าช้า 
ได้รับยาคุณภาพต่ า ปัญหาการไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่เป็นลูกจ้างของการจ้างงานรูปแบบ
ใหม่ ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนได้ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งก าชับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ด าเนินการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้ 
ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติต้องมีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนของพวกเขาเองเพ่ือให้ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของการ
ก่อตั้งกองทุนประกันสังคม   
  สมาชิกอภิปรายปัญหาเด็กเกิดใหม่  ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต            
จ านวนการเกิดเด็กในไทยดิ่งต่ าลง ในปี 2565 เด็กเกิด จ านวน 502,107 คน ปี 2566 อาจจะต่ ากว่า 
500,000 คน เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่ประชากรด้านแรงงานลดต่ าลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา  
อีกมากมายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นตัวส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การแถลงนโยบายฉบับนี้ ได้เห็นถึงความส าคัญการเข้าสู่สังคมสูงวัย           
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โดยสมบูรณ์ ประเทศจะมีศักยภาพที่ลดลงซึ่งในค าแถลงนโยบายจะไม่เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
สวัสดิการโดยรัฐนั้นจะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง  ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งค าว่าสวัสดิการแห่งรัฐ  
จะมีให้กับประชาชนคือรฐับาลจะใหห้รือไม่ใหก้็ไดแ้ละจ ากดัผู้รบัสวสัดิการอีก  สวัสดิการถ้วนหน้าจะต้อง
มีการลงทุนส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์เป็นก าลัง
ส าคัญในการแข่งขันในอนาคต จึงขอรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ     
กระตุ้นให้ประชาชนอยากสร้างครอบครัว กระตุ้นให้คนอยากมีลูกมากขึ้น  มีงานวิจัยอีกมากมาย         
ได้ระบุว่า ช่วงเด็กอายุ 0 - 7 ปี เป็นช่วงเวลาที่ก าหนดภาพและนิสัยของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไป       
ในอนาคต บางต าราได้ระบุไปว่ารอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว  ส าหรับการลาคลอดองค์การอนามัยโลก 
ได้ระบุว่าเด็กควรได้รับนมแม่ และกินต่อเนื่องไปถึง 2 ขวบหรือนานกว่านั้น คู่กับอาหารที่เหมาะสม    
เด็กอายุ 0 - 6 เดือนแรก  เป็นช่วงเวลาการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี สามารถบ่มเพาะนิสัยได้ตั้งแต่วัยเด็ก  
แต่ในปัจจุบันประเทศไทยลาคลอดได้เพียง 3 เดือน การจะให้นมแก่เด็กนานกว่านี้ จะท าให้เป็นภาระแก่
มารดาในการออกไปท าภารกิจนอกบ้าน สุดท้ายก็ต้องให้นมผงกับเด็ก  และนอกจากมารดาแล้วบิดา       
ก็มีความส าคัญกับการลาเลี้ยงดูบุตร ซึ่งงานวิจัยได้ระบุว่า การลามาเลี้ยงลูกนานเท่าไรความสัมพันธ์    
ของครอบครัวจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น นอกจากนั้น ยังให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือมารดาในเบื้องต้น
อีกด้วย  ในปัจจุบันมารดาหลังคลอดบุตรจะเป็นโรคซึมเศร้า 1 ใน 6 ของมารดาที่มีบุตร ประเทศไทย     
ยังขาดแคลนเรื่องศูนย์เด็กเล็กท าให้เกิดปัญหา เช่น เมื่อมีบุตรแล้วต้องส่งไปต่างจั งหวัดให้คุณปู่คุณย่า   
รับเลี้ยงเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ       
สิทธิในการลาคลอดเป็นเวลา 6 เดือน จะท าให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตั้งแต่ต้นทาง การแก้ไขปัญหา
ด้วยการลงทุนกับเด็กเล็กเป็นสิ่งที่ดี การขยายวันลาคลอดของคุณแม่โดยได้รับค่าจ้างจากเดิมไม่เกิน       
90 วัน เป็น 98 วัน (เพ่ิมขึ้น 8 วัน) และเมื่อครบ 98 วันแล้ว ยังสามารถลาต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน 90 วัน 
โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา 50% รวมวันลาคลอดทั้งสิ้น 188 วัน หรือประมาณ 6 เดือน นอกจากนี้    
ยังได้ส่งเสริมการลาของสามี เพ่ือช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด โดยให้ข้าราชการชายมีสิทธิลาได้       
15 วันท าการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกัน จนครบวันลา (จากเดิมที่ให้ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ) แต่ถ้าหากไม่ใช่ข้าราชการยังคงลาคลอดได้เพียง 3 เดือน  และไม่มีการลาเลี้ยงลูกของสามี      
จึงขอกราบเรียน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความส าคัญกับเรื่อง     
ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีสารอาหารที่ดีให้กับเด็ก การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุน     
ที่คุ้มค่า ตอบแทนผลในระยะยาวได้ถึง 6.3 เท่า ในงบประมาณที่รัฐลงทุน ปัจจุบันเงินอุดหนุนของรัฐ  
ช่วงอายุ 1-6 ปี  จ านวน 600 บาท และให้ เฉพาะเด็กที่ เข้าเกณฑ์ความยากจนปีละ 2 ล้านคน          
และอุดหนุนเหล่านี้ยังมีเด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอยู่ประมาณ 30% เมื่อที่ผ่านมานี้ได้มีเงินอุดหนุน
เลื่อนการจ่ายเงิน หากล่าช้าแค่เพียงวันเดียวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก ขอให้รัฐบาล
เปลี่ยนเงินอุดหนุนจากความยากจนเป็นสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน 
  สมาชิกอภิปรายด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคประชาชน สถานการณ์หนี้ครัวเรือน
ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาเปราะบางที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ 
การเงิน และสังคม โดยประชาชนมีความคาดหวังตอ่นโยบายที่เป็นรูปธรรม ในการจัดการปัญหาดังกล่าว 
หนี้สินครัวเรือนยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่อาจช าระหนี้ได้ หรือช าระเพียงดอกเบี้ยหรือเงินต้น
บางส่วนท าให้ตกอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้ที่ไม่อาจหลุดพ้นได้ ปัญหาหนี้สินจึงยังรุมเร้าครัวเรือน       
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จนยากที่จะแก้ไขเยียวยา ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ให้ความส าคัญกับ
ปัญหาหนี้สินของพ่ีน้องประชาชน ทั้งในภาคธุรกิจภาคการเกษตรและภาคประชาชน โดยก าหนด                
ไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนในล าดับแรก ประกอบด้วย การพักช าระหนี้ของเกษตรกร มาตรการช่วยประคอง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีโอกาส
ฟ้ืนตัวและกลับมาด าเนินธุรกิจได้อีกครั้ง รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่น ๆ ภายใต้
ปรัชญาที่ไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินการคลัง และไม่ท าให้เกิดภาวะทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สิน
ส าหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่น ๆ ขอให้พิจารณา กลุ่มพ่ีน้องประชาชนที่มีความส าคัญ          
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มาอย่างยาวนานคือกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 
ซึ่งมีลูกจ้างพนักงานบริษัทหรือสถานประกอบการ รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งประกอบด้วย    
ผู้มีอาชีพอิสระ มีจ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านคน โดยบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครอง         
จากกองทุนประกันสังคม อย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 กรณี ดังนี้ กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย       
ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงานหรือชราภาพ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก
กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนเงินทดแทนแล้วแต่กรณี และจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งแล้วเท่านั้น ซึ่งในภาคเกษตรกรรม คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายพักช าระหนี้ ซึ่งเป็นนโยบาย       
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ พ่ีน้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ซึ่ งเป็น
ผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -19 ที่ผ่านมา              
ยังมีความเดือดร้อนในเรื่องภาวะหนี้สิน เงินกู้นอกระบบที่มีอัตราสูง เหตุการณ์ทวงหนี้นอกระบบ           
โดยใช้ก าลังประทุษร้ายลูกหนี้ และคนในครอบครัวก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจ          
และถึงขั้นเสียชีวิต ยังปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน          
จึงขอฝากให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนในการลดภาระหนี้สิน      
จากเงินกู้นอกระบบที่เรื้อรังมานาน และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและเป็นการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  สมาชิกอภิปรายด้านการศึกษาว่า ภายหลังจากฟังค าแถลงนโยบายแล้วมีความกังวล     
อยู่หลายประการ เพราะการศึกษาของไทยไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร ปัญหาได้มีมากมายหลายมิติ        
แต่กลับไม่มีการแก้ไขเท่าที่ควรจะเป็นจากนโยบายของรัฐบาลแม้แต่น้อย เนื่องจากนโยบายกว้างมาก
จนเกินไป หากจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของไทย คิดว่าไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม การแถลงนโยบายการศึกษาในครั้งนี้นับว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลหรือไม่ 
นโยบายไม่มีความเห็นอกเห็นใจกับบุคลากรทางการศึกษา และไม่มีการกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทย 
คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมีจินตนาการใหม่  ๆ          
การจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น รัฐบาลจะด าเนินการอย่างไรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าจะน าเรื่องเดิมที่มีอยู่แล้วมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มีความพร้อม      
กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือมีการร่างพระราชบัญญัติใหม่มาทั้งฉบับ มีเพียงแต่ระบุในนโยบายว่า          
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการเขียนระบุ
ไว้ในค าแถลงนโนบายที่ดูดี แต่ไม่เห็นภาพในการปฏิบัติ หรืออาจจะไม่เข้าใจหลักการของการปฏิรูป
การศึกษาอย่างแท้จริง การปฏิรูปการศึกษาจะด าเนินการได้อย่างไรหากไม่มีการกระจายอ านาจ         
หน่วยที่เล็กที่สุดคือ โรงเรียน ซึ่งคณจารย์ทั้งหลายได้มีการเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้กระจายอ านาจ
ทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยให้อ านาจผู้อ านวยการ           
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มีอ านาจในการตัดสินใจไม่ต้องรอค าสั่งจากส่วนกลาง 2. ด้านการบริหารงานบุคคล ต้องให้นโยบาย       
โดยโรงเรียนเลือกครูได้เอง เพื่อตรงกับความต้องการของนักเรียนและโรงเรียน 3. ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ที่แต่ละโรงเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ และ 4. ด้านการใช้งบประมาณ 
โรงเรียนต้องมีอ านาจเต็มที่ในการใช้บริหารจัดการงบประมาณของตัวเอง อย่างไรก็ตาม การกระจาย
อ านาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่มีงานซ้ าซ้อนกัน 
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงไม่ไว้ เนื้อเชื่อใจระดับผู้ปฏิบัติการ ครู อาจาย์เป็นเพียงผู้รับ
นโยบายจากผู้บริหารแต่ไม่สามารถใช้จินตนาการ หรือน าแนวความคิดเห็นของตนเองเข้าไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนได ้นอกจากนี้ ในค าแถลงนโยบายไม่มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงของ
ครูที่มีต่อเด็ก และหากมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับเด็ก ครูต้องพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันที  
ควรให้ความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษามากกว่านี้ ควรพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่วางตัวเป็นกลาง 
ควรพัฒนานโยบายการศึกษาของรัฐบาลให้มีอัตลักษณ์ ( Identity) ควรมีการก ากับติดตามการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง และจริงจัง ควรพัฒนาระบบกลไกลดช่องว่ าง ความเหลื่อมล้ า
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ควรสร้างความสมดุลระหว่างการแข่งขันกับความสุขของนักเรียนและครู            
ควรให้ความส าคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากคุณภาพทางการศึกษาของเด็ก     
ในพ้ืนที่ดังกล่าวในปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการให้รัฐบาลมีความคิดว่าเด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะ
อยู่ในภูมิภาคใด ศาสนาใดก็ถือเป็นลูกหลานไทยทั้งนั้น จึงต้องมีการลงทุนและให้ความส าคัญ           
อย่างเสมอภาค และควรให้ความอิสระกับครูในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น   
  นอกจากนี้  สมาชิกฯ มีความกังวลว่าปัญหาต่ าง ๆ ทับถมและตอกย้ าวิกฤต           
ทางด้านการศึกษาที่ผ่านมา จากการศึกษาและวิจัยของหลายหน่วยงาน ทั้งส านักงานเลขาธิการ          
สภาการศึกษา (สกศ.)  หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ต่างยืนยันตรงกันว่ าการปฏิรูปการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีการจัดสรร
งบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษาที่แตกต่างจากในปัจจุบัน เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับเก่า       
มีปัญหาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะมาตราที่มีปัญหาเป็นอย่างมากคือ มาตรา 8 มีการระบุถึงคุณสมบัติ      
ของผู้เรียนตามกรอบที่ระบุไว้ และรวมอ านาจการด าเนินการให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ ที่ตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ยึดโยงกับประชาชน  ส าหรับประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ า           
ทางการศึกษา ปัจจุบันมีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 100 ,000 คน ตัวเลขนักเรียนยากจน
มากไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 29 และมีอัตราส าเร็จการศึกษาไม่ถึงครึ่ง แสดงว่า          
มีเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาจ านวนมาก ในประเด็นนี้รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร อีกหนึ่งนโยบาย
เร่งด่วนคือเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ปัจจุบันใช้วิธีให้
งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนตามรายหัวนักเรียน ซึ่งเป็นการซ้ าเติมโรงเรียนขนาดเล็ก
เพราะโรงเรียนยิ่งเล็กยิ่งได้เงินน้อย โดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับธนาคารโลกได้วิจัย           
มาหลายปีแล้ว ว่าควรใช้เกณฑ์จัดสรรงบแสบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ าของโรง เรียน หรือ 
fundamental school quality levels (FSQL) จะช่วยให้ เกิดการจัดสรรงบประมาณที่ เป็นธรรม      
มากขึ้น ขอให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพราะโรงเรียนขนาดเล็กก าลังจะตายเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ ประเด็นอุปกรณ์การเรียนและใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ เห็นด้วยกับหลักการ 
ขอให้รัฐบาลท าเรื่องนี้อย่างโปร่งใส ระบบการจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบได้ โดยใช้อ านาจต่อรองของรัฐ
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ในการจัดซื้อจากส่วนกลางเพื่อให้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่คุณภาพดี และส่งเสริมรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์ 
  สมาชิกอภิปรายปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดต่อประชาชน        
อีกยาวนาน ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ต้องประสบปัญหาที่หลากหลาย อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สังคมและคุณภาพชีวิต ไปจนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ ประชาชนมีความคาดหวังสูง
ว่ารัฐบาลจะท างานอย่างเข็มแขง็ แต่ได้เกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อนโยบายของรัฐบาลไม่ตรงตามที่ให้สัญญากับ
พ่ีน้องประชาชนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งหลายนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ไม่มีอยู่จริง หลายนโยบายที่อยู่ใน
ค าแถลงนโยบายเป็นเพียงผิวเผิน เป็นการเขียนนโยบายแบบกว้างๆ ไม่มีตัวชี้วัดที่ เป็นรูปธรรม           
หรือกรอบเวลาที่ชัดเจน และหลายคนมองว่าเป็นนโยบายที่ไม่มองลึกไปถึงต้นตอของปัญหา อาทิ ปัญหา
ทุนผูกขาด ปัญหาคอร์รัปชัน และปัญหาเชิงโครงสร้าง หรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจ      
กับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน  นอกจากนี้ ความไม่เหมาะสม  
ของผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีบางคน อาทิ เอาต ารวจมาควบคุมกระทรวงศึกษาธิการครู เอาอดีต
ข้าราชการครูมาควบคุมดูแลกระทรวงกลาโหม และที่ส าคัญอาจมีตัวแทนกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ด้านเกษตร 
ด้านอาหาร และด้านพลังงานมาบริหารในบางกระทรวง  อย่างไรก็ตาม สมาชิกแสดงความกังวลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศและโลกก าลังเผชิญคลื่นลูกใหญ่ของปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมคือ ปัญหาโลกร่อยหรอ โลกเลอะ และโลกรวน คลื่นลูกแรก “โลกร่อยหรอ” หรือวิกฤติการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดจากการใช้เกินขนาดทั้งบนบกและในทะเล ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทั้งป่าไม้ น้ า และสัตว์ป่า โดยในดัชนี Environmental Performance Index: 
EPI พบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปี 2565 ตกไปอยู่ในอันดับที่ 108 จากทั้งหมด 180 
ประเทศทั่วโลก คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะต้องมีมาตรการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรที่เข้มงวด
มากยิ่งขึ้น จัดท าแนวเขตป่าให้แล้วเสร็จ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชน             
ให้เป็นธรรม รัฐบาลจะต้องพิจารณาโครงการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน อาทิ           
การสร้างอ่างเก็บน้ าในป่าอนุรักษ์ หรือการท าก าแพงกันคลื่นริมทะเล และอีกเรื่องที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ
สวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ที่เป็นด่านหน้าในการปกป้องอนุรักษ์แต่ได้รับค่าตอบแทนเพียง
เล็กน้อย สมควรปรับค่าตอบแทนเพ่ิมให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความเสี่ยงที่พวกเขาต้องประเชิญ 
และคิดว่ารัฐบาลจะต้องเร่งรั ดจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ รัฐที่ เกี่ยวกับ             
ด้านสิ่งแวดล้อม คลื่นลูกที่ 2 คือ “โลกเลอะ” หรือวิกฤติมลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษน้ าเสีย และ
มลพิษขยะมูลฝอย โดยในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตหลายหมื่นคน เพราะมลพิษทางอากาศ โดยคาดหวัง    
ให้รัฐบาลมีกฎหมายอากาศสะอาดและน้ าสะอาด เพ่ือควบคุมการปล่อยมลพิษและน้ าเสียจากต้นต่อ
อย่างจริงจัง แต่นโยบายของรัฐบาลเขียนเพียงจะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM.2.5 ที่ เป็นวาระแห่งชาติ               
และรัฐบาลจะต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงกว่านี้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้รถ
สาธารณะให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือลดมลพิษโดยเฉพาะค่ารถไฟฟ้าราคา 20 บาทตลอดสาย          
แต่ระบุไว้ในการแถลงนโยบายอีกเช่นกัน คลื่นลูกที่ 3 เป็นคลื่นที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องเผชิญ คือ “โลกรวน” 
หรือวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภาคพลังงาน           
ภาคการขนส่ง และภาคการผลิต ที่ท าให้โลกร้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยถูกประเมินว่าเป็นหนึ่ง      
ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกรวนมากที่สุดในโลก และก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินว่า
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีนโยบายลดโลกร้อนที่แย่ที่สุดในโลก จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ผลักดัน        
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ให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวาระแห่งชาติต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องส่งเสริม สนับสนุน   
การใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้ได้มากที่สุด รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ปล่อยคาร์บอนต่ า เพ่ือสร้างรายได้และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจสีเขียวให้พ่ีน้องประชาชน 
เพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนในการสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมี 
ปัญหาการจัดการขยะ ที่รัฐบาลที่แล้วยังไม่ได้ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม แต่ที่น่ากังวลคือไม่มีค าว่าขยะ
อยู่ในการแถลงนโยบาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐบาลต้องจัดการให้มีการก าจัดขยะมูลฝอย             
ที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี 
ช่วยด าเนินการแก้ปัญหา เพราะนโยบายที่ออกมาจับต้องไม่ได้ ท าให้ ไม่เชื่อว่าจะจัดการปัญหาขยะได้ 
รัฐบาลจะมีมาตรฐานการด าเนินงานในการควบคุมบ่อขยะอย่างไร จะมีระบบอย่างไรที่จะท าให้บ่อขยะ
เหล่านี้มีระบบควบคุม บ าบัด และจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติในปี 2557 ต่อมาปี 2559 มีนโยบายเมืองไทยไร้ขยะ 
โดยมีแผนแม่บทจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ แต่มีการจ่ายเงินจ านวนมากกว่า 3,000 ล้านบาท   
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 ในการติดตั้งระบบจัดการขยะให้กับเทศบาลใหญ่ ๆ แต่จากการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ แต่กว่าครึ่งของระบบที่ติดตั้งใช้ไม่ได้ การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมา มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบถึง 16 กระทรวง ซึ่งต่างพอใจที่จะจัดการขยะที่ตัวเองรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน     
อัตรารีไซเคิลของประเทศไม่ เพ่ิมขึ้นมากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากว่า 10 ปี โดยที่รัฐบาล คสช.เคยผ่านวาระที่หนึ่งมาแล้ว แต่จากนั้นร่างดังกล่าว     
ไม่ผ่านสภาจนปัจจุบันรัฐบาลหมดวาระไปแล้ว ยังไม่มีการน าร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมาพิจารณาอีก    
แต่น่าสนใจคือปรากฏการณ์เอลนีโญ ไม่ได้ถูกบรรจุในวาระเร่งด่วน ทั้งที่เอลนีโญเป็นที่มาของภัยแล้ง 
อาจสร้างความเสียหายถึง 5.0 - 7.8 หมื่นล้านบาท เพราะ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่การเกษตรอยู่นอกเขต
ชลประทาน ท าให้การเพาะปลูกในปีหน้ามีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ประชาชนอยากเห็นแนวทางป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ และมีธรรมาภิบาล 
   สมาชิกอภิปรายเรื่องคลาวด์กลางภาครัฐ ว่าปัญหาอยู่ที่ภาครัฐพยายามท า จีดีซีซี เอง 
ขณะที่เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล โดยระบบ เอ็นดีไอดี  (NDID) ยังมีค่าธรรมเนียมที่แพงและระบบไทย 
ไอดี เป็นของกระทรวงมหาดไทย ที่ยังไม่เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่แท้จริง การแก้ปัญหาคือเจรจา   
เอ็นดีไอดี เป็นระบบข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อมไทย ไอดี โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ส่วนระบบ Health link 
พบว่า บางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ยอมเข้าระบบและบางโรงพยาบาลก็อยู่กับทหาร 
ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีการก าหนด Data standard กลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  ส าหรับเรื่องนโยบายกองทัพ ที่รัฐบาลระบุว่า จะสนับสนุนปรับโครงสร้างความมั่นคง 
ตอบสนองภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 เพื่อแก้ไขปัญหาและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขอชื่นชม
ที่ยังลงรายละเอียดและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนแรกที่เป็นพลเรือน 
และไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งหมายถึงประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสมัย พลเรือนอยู่เหนือกองทัพใช่หรือไม่ 
หรือเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ยุ่งกองทัพหรือไม่ เพราะนโยบายของรัฐบาลจากปฏิรูป
กองทัพ เปลี่ยนเป็นร่วมกันพัฒนากองทัพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่มีการพูดถึงรัฐประหาร 
ทั้ง ๆ ที่เรื่องการรัฐประหารเป็นปัญหาส าคัญของการเมืองไทย ที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาหวังว่าจะมีการ
ปฏิรูปเพ่ือป้องกันการรัฐประหารอีก โดยขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ตอบว่าจะไม่มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วหรือไม่ เปลี่ยนมาเป็นสมัครใจหมายความว่าอย่างไร    
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เพราะมันต่างกัน ตกลงรัฐบาลมีเป้าหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารภายในกี่ปี ส่วนคนที่ไม่มีโอกาสเรียน 
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ทุกคน จะมีทางออกอย่างไร และจะมีทหารเกณฑ์เป็นเด็กรับใช้ให้ใคร         
อีกหรือไม่ จะมีทหารเสียชีวิตอีกไหม มีทหารผีอีกหรือไม่ และจะมีทหารเรียกรับส่วยอีกไหม การยกเลิก
เกณฑ์ทหาร ไม่ใช่ลด จะถือเป็นจุดปฏิรูปที่ส าคัญอย่างมาก เพราะเมื่อก าลังพลลดลง จ านวนผู้หมวด      
ผู้การ ก็จะถูกลดขนาดไปด้วย พร้อมตั้งค าถามว่าจะมีการทบทวนการมีอยู่ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.หรือไม่ เพราะถูกฟ้ืนขึ้นมาหลังรัฐประหารปี 2549       
ท าให้รัฐทหาร เข้ามาซ้อนทับรัฐราชการอีกชั้น เกิดเป็นงบลับจ านวนมากมหาศาลที่ตรวจสอบไม่ได้ 
ขณะเดียวกัน เรื่องเงินนอกงบประมาณ ก็แทบไม่มีรายงานว่าไปท าอะไร 
    ส่วนเรื่องอามีแลนด์ ที่ก าลังโหมโฆษณาอย่างหนัก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ทหารเอา
ที่ดินของกองทัพปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตอนนี้มี 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ งบประมาณ
ปรับปรุงเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะเดียวกันยังมีเรื่องสนามมวยนโยบายปลอด       
การพนัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ธุรกิจสนามมวยจะปลอดการพนัน นอกจากนี้ เรื่องเรือด าน้ าจีน จัดซื้อ
เครื่องยนต์จะด าเนินการอย่างไร และเรื่องซื้อเครื่องบินกริพเพนต้องน าเข้าสภา ไม่ใช่โอนเงินซื้อโดยไม่
ผ่านสภา ส่วนเรื่องเรือหลวงสุโขทัยผ่านไปแล้ว 1 ปี ยังไม่มีการกู้เรือเลย แม้ว่าจะมีบริษัทมายื่นซอง
ประมูล 15 – 16 บริษัท แต่มีบริษัทสุดท้ายมาส่งยื่นประมูลแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือกลับมีหนังสือ
ยกเลิกแล้วให้เปิดประมูลใหม่โดยไม่มีเหตุผล สุดท้ายมาเจอว่าบริษัทเพิ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2566 แต่กลับมารับงานมูลค่า 200 ล้านแล้ว จึงตั้งค าถามว่ารฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะท าอะไร
ได้หรือไม่ หรือแค่ท าหน้าที่ส่งเรื่องให้สภาเพื่ออนุมัติเท่านั้น 
  ประเด็นความมั่นคง ขอสะท้อนความรู้สึกประหลาดใจ เนื่องจากไม่มีค าว่าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ แต่พบว่าสาระส าคัญเป็นการสนับสนุนให้มีความ
ร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิด ศาสนา และอุดมการณ์ ให้สามารถ        
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เพ่ือให้สันติภาพเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสามารถ        
อ่านนโยบายได้ 2 แบบ คือ ลดระดับความส าคัญของปัญหาชายแดนใต้ คือ การไม่แยแสคนในพ้ืนที่ 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จงใจปล่อยมือการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้อยู่ในมือ
ทหารต่อไป โดยไม่ตระหนักว่าตัวมันเองคือปัญหาที่กลายมาเป็นภัยคุกคามซะเอง อีกทั้งค าแถลง       
ของนายกรัฐมนตรีเป็นการยอมจ านนของรัฐบาลพลเรือน ที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายคน         
มีรัฐประหารมาแล้ว 2 รอบ ซึ่งถือว่าผ่านอะไรมามาก แต่กลับพบว่างบประมาณในการดับไฟใต้สูงถึง    
5.1 แสนล้านบาท มีการสูญเสียผู้คนไปกว่า 7 หมื่นคน จึงมีค าถาม 7 ข้อให้นายกรัฐมนตรี ตอบคือ      
19 กันยายนนี้จะหมดอายุการต่อพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว 
คณะรัฐมนตรีจะต่ออายุหรือไม่ และจะยกเลิกกฎอัยการศึกหรือไม่ รวมถึงจะยุบกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือไม่ อีกทั้งเรื่องงบประมาณดับไฟใต้ และเรื่องมรดก 
คสช.รัฐบาลจะด าเนินการอย่างไร ขณะที่เรื่องการเจรจาสันติภาพจะท าอย่างไรต่อ จะยกเลิกหรือไม่    
และจะฟื้นคืนความยุติธรรมให้คนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในปี 2547 หรือไม่อย่างไร  

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอยืนยันว่าการ
ลงพ้ืนที่ที่ผ่านมาได้มีการพบปะประชาชนของพรรคร่วมรัฐบาลในการหาเสียงเลือกตั้งได้มีการสะท้อน
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ปัญหามาไม่น้อยกว่าเรื่องปัญหาปากท้องของพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องผู้เสพยาเสพติด ขอยืนยัน
ว่าต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน แต่จะด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา 
เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และไม่กลับมาเสพอีกต่อไป นอกจากนี้ รวมถึง
เรื่องการยึดทรัพย์ การเผาและท าลายยาเสพติดที่อาจจะมีการลักลอบออกมา ยืนยันว่ารัฐบาลตระหนักดี
ถึงเรื่องนี้ เพ่ือจะให้สถาบันครอบครัวกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง  ส าหรับยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ได้มี
ผู้ใหญ่บ้านที่จะมีส่วนป้องกันไม่ให้ลูกหลานติดยาเสพติด เพ่ือให้ครอบครัวอบอุ่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญและต้องใช้เวลาสมควร ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน  2566  จะมี
การประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว ก่อนจะมีการแถลงให้
ทราบอีกครั้ง 
  ส าหรับปัญหาด้านแรงงาน ตอบชี้แจงในภาพรวม ประเทศไทยเป็นที่ต้องการ           
ของแรงงาน โดยมีอัตราการว่างงานต่ ากว่าร้อยละ 1 ประชากรของประเทศมีงานท า แต่ความต้องการ
แรงงานมีจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องพ่ึงแรงงานต่างชาติ ซึ่งต้องมีการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ความเป็นอยู่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงที่พึงจะได้ ปัญหา
หลายประการที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ศูนย์บริการ One Stop Service ที่หลาย
รัฐบาลได้พยายามท ามาก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักดีและได้มีการไปรับฟังข้อมูลเบื้องต้น
มาแล้ว จากปัญหาการประมงที่เกิดขึ้น โดยจะพยายามท าเรื่อง One Stop Service ให้ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าวด้วย นอกจากนี้        
ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น การท่องเที่ยว เพ่ือดึงเงินเข้าสู่ภาคบริการ และค่าแรง     
จะถูกปรับขึ้นตามความต้องการของแรงงาน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ หลังจากแถลงนโยบายเสร็จสิ้นได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    
ไปด าเนินการเป็นวาระเร่งด่วน ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ าเป็นเรื่องส าคัญที่หลายท่านได้พูดเอาไว้และมีความ
เป็นห่วงประชาชนที่เป็นกลุ่มชายขอบของสังคม ซึ่งต้องได้รับการดูแลและมีรายได้ที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายประจ าวัน โดยจะมีการเจรจากันทั้ง 3 ฝ่าย คือ แรงงาน ผู้ว่าจ้าง และรัฐบาล เพ่ือปรับ
ค่าแรงขั้นต่ าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีเป้าหมายที่ 400 บาท โดยเร็วที่สุด 
  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจง 
กรณีการพักช าระหนี้เกษตรกร รัฐบาลของประชาชนที่ประกอบด้วยพรรคร่วม 11 พรรค ตระหนักดี     
ถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรทุกคนตั้งแต่ได้รับต าแหน่งแม้จะยังสั่งการไม่ได้แต่ก็ได้ลงพ้ืนที่     
ในหลายจังหวัด นอกเหนือจากปัญหาปากท้องแล้วเรื่องการเกษตร เรื่องรายได้ และเรื่องหนี้สินก็เป็น
เรื่องส าคัญ ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้เป็นการประชมุคณะรัฐมนตรีครั้งแรกน่าจะมีเรือ่งการพักช าระหนีเ้ข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมีแนวทางที่จะด าเนินการเร่งด่วน มีเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จภายในไตร
มาสสี่ของปีนี้ โดยจะท าการพักช าระหนี้ทั้งต้นและดอก ซึ่งรัฐบาลจะด าเนินการพักช าระหนี้พร้อม
แผนการสร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการในปริมาณที่เหมาะสม พร้อม
ตระหนักถึงภาวะโลกเดือด เตรียมพร้อมน าความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การพักช าระหนี้ทั้งต้นและ
ดอกนี้ เป็นการฟ้ืนฟูจิตใจของพ่ีน้องเกษตรกร เพื่อให้ทุกท่านมีก าลังมีแรงใจแรงกายในการท ามาหากิน 
ท าการสร้างรายได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยที่ในอนาคตจะไม่เสียวัฒนธรรมทางด้านการเงินการคลัง 
เช่น การใช้ปุ๋ยตาม ค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งถ้าใช้ปุ๋ยในพ้ืนที่ที่ถูกต้องจะลดจ านวนปุ๋ยที่ใช้และเพ่ิมผลผลิตได้
อย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการใช้เกษตรแม่นย าเพื่อเพ่ิมผลผลิต เพิ่มรายได้ลด
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รายจ่ายจากการเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เรื่องของการใช้ Big Data ในภาคเกษตรกรรม
ที่สมาชิกฯ ได้สอบถามมามีความจ าเป็นที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป ส าหรับ
เรื่องการน าเข้าสุกรเถื่อนนั้น ตนได้รับฟังปัญหาด้านนี้มาก่อนหน้านี้แล้วในทุกพ้ืนที่ เรื่องนี้ตนได้มีการ
ประสานไปกับอธิบดีกรมศุลกากรและวันนี้จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยเรื่องนี้เพ่ือหาแผนการ    
สั่งการโดยเร็ว ส่วนประเด็นเรื่องรายได้ของครูและข้าราชการนั้น เป็นภาคส่วนที่ส าคัญในการดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า เป็นภาคส่วนที่รัฐบาลให้ความส าคัญ รัฐบาลรับปากว่า
จะดูแลรายได้ให้เหมาะสมกับงบประมาณควบคู่กันไป โดยรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง 
  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ยกมาอภิปรายคือทหารและประชาชน ยืนยันว่ารัฐบาล       
ของประชาชนภายใต้การน าของตนใช้ค าว่าพัฒนากองทัพ เชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์อาจจะ
ต่างกันบ้างตามกาลที่เปลี่ยนไป ตามขีดจ ากัดในการท างาน ตามผลลัพธ์ที่อยากให้เห็นสังคมที่เดินไป
ข้างหน้าได้ ลดความขัดแย้ง ลดการใช้วาทกรรมที่มีการด้อยค่ากันในสภาอันทรงเกียรตินี้ ทั้งนี้ ในเรื่อง
การจะพัฒนากองทัพร่วมกัน เป็นเรื่องที่ให้เกียรติกองทัพ และภาคการเมือง ซึ่งต้องมีเวลาในการท างาน
ร่วมกัน ทั้งเรื่องการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อย ๆ ลดหลั่นกันไป ยืนยันว่าเพ่ือให้ชายไทยทุกคนมีสิทธิ์       
ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรี โดยธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันทหาร เมื่อยามที่
ต้องการท่านมาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชน ภาคส่วนทหาร       
มีวินัยสูง ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพในเบื้องต้น โดยไปรับฟังความเห็น คุยกันอย่างผู้ใหญ่         
ที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า เรื่องการใช้งบประมาณมาช่วยพัฒนา ช่วยดูแลพ่ีน้องประชาชน
ในยามที่เกิดปัญหาเอลนีโญ ภัยแล้ง น้ าท่วม วิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาคส่วนทหารตอบรับเป็นอย่างดี 
และยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน นอกจากนี้ เรื่องของการลดขั้นตอนการจัดซื้อ
อาวุธก็มีการพูดคุยกันว่า จัดซื้อเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบาง รัฐบาลต้องการ
งบประมาณในการจัดสรรไปยังภาคส่วนอื่นที่อาจจ าเป็นมากกว่า เรื่องการน าพื้นที่ทหารมาให้ประชาชน
ท ามาหากินก็ได้พูดคุยกัน การตอบรับที่ดีจากภาคทหารเป็นเรื่องที่ตนคาดหวังไว้ ซึ่งทหารไม่ได้จะกัน
พ้ืนที่บางส่วนให้ แต่จะมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้พร้อมเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนเข้ามาท ามาหากินได้ และจะ
ขยายไปในทุกภูมิภาค ส่วนปัญหาการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค้างมาจากรัฐบาลก่อน ๆ ไม่สามารถให้
ความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการซื้อยุทโธปกรณ์บางชนิด แต่วันนี้ได้มาแล้วจะมีความพร้อมจะครบ
หรือไม่ จะไปดูด้วยตนเอง เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือด าน้ า ได้พูดคุยกับภาคส่วนทหารแล้ว  ซึ่งในช่วงที่ตน
จะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สัปดาห์หน้า 
พยายามให้กระทรวงการต่างประเทศนัดประธานาธิบดีเยอรมนี หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ว่ามีทางไหน      
ที่จะพยายามเจรจาให้ปัญหานี้จบลง 

  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ตอบชี้แจง ดังนี้  ปัญหาด้านพลังงานที่สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกต แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ 1. ราคา              
2. โครงสร้างกิจการและการให้บริการ  3. การก ากับดูแลของภาครัฐ  4. การให้สิทธิ์ภาคเอกชนที่ถูกต้อง
เป็นธรรมหรอืไม ่ 5. การให้บริการที่ไม่ทั่วถึง และพลังงานทางเลือก ในความเป็นจริงปัญหาด้านพลังงาน 
ของประเทศไมไ่ดเ้ป็นเรื่องแคก่ารด ารงชีพหรือธุรกิจ แต่เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ รวมถึงปัจจุบัน
ยังเป็นเรื่องความมั่นคงของการด ารงชีพด้วย แม้จะไม่ใช่ปัจจัยสี่แต่ก็ เป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตของ
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ประชาชน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือการจัดสรรให้มีพลั งงานที่เพียงพอในราคาที่ถูกต้อง         
เป็นธรรมและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญซึ่ งรัฐบาลชุดนี้  โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและตน                  
ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ความส าคัญและมีความเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น     
ในเรื่องของราคาพลังงาน รัฐบาล จะให้ความส าคัญและเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ระยะสั้น ต้องแก้ไขทันทีและเร่งด่วน เท่าที่สามารถท าได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน แต่ในระยะยาว        
คงต้องมาดูเรือ่งโครงสร้างของราคาพลังงานเหล่านี้ ซึ่งรวมทั้งน้ ามันและไฟฟ้า ว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไร
เพ่ือให้เกิดโครงสร้างในระยะยาวที่สามารถมีก าลังการผลิตที่เพียงพอและราคาที่เป็นธรรม เหมาะสม     
ต่อประชาชน โดยโครงสร้างดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งต้องมีโครงสร้างด้านการผลิตและการก าหนด
ราคา ที่มาของวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตทั้งไฟฟ้าและน้ ามัน จึงต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งราคาและการให้บริการ  ส่วนการก ากับดูแลด้านพลังงาน มีโอกาส ได้ดู
กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกีย่วข้องเบือ้งตน้ คิดว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การก ากับดูแลพลังงาน
ดีขึ้น ส าหรับการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงนั้น เคยได้รับการร้องเรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และเคยท างานในรัฐบาลมาก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล มีความเห็นว่าควรต้องส่งเสริมด้านพลังงาน
ทางเลือกให้กับพ่ีน้องประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานน้ าในพ้ืนที่            
ที่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มากขึ้น รัฐบาลจะเข้าไปดูแลในส่วนนี้เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถมี
พลังงานไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น และจะพยายามมุ่งเน้นเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจใน
อีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ EV 
อย่างไรก็ตาม ยังมีผลกระทบในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในขณะที่ประหยัดน้ ามันแต่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องการใช้ไฟฟ้าเสถียร จะท าให้การบริการส่วนนี้มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน 

  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
ตอบชี้แจงว่า เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันว่ามีความเห็นที่ แตกต่างหลากหลายกันมาก 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นและอยากท าให้เกิดขึ้น     
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือรายละเอียดของการจัดท า หากยอมรับความเป็นจริงจะพบว่า หากจัดการเรื่อง    
การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไม่รอบคอบ และคิดให้รอบด้านอาจจะเป็นชนวนความขัดแย้งใหม่ ซึ่งจะเป็น
ปัญหาส าหรับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น ตนได้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฯ ฝ่ายค้าน เพราะคิดว่า     
ความคิดเห็นที่แตกต่างน่าจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นั้นมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม        
คิดว่าสมาชิกฯ มีความกังวลใจในประเด็นนี้มากจนเกินไป และมองสิ่งที่รัฐบาลจะท าเสมือนกับเป็นผู้ร้าย
ที่อยากท าอะไรก็ได้ตามอ าเภอใจ ตนคิดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยัน
ว่าถึงแม้จะเปน็รัฐบาล 11 พรรค แต่ก็เป็นรัฐบาลที่ร่วมตั้งโดยมีเป้าหมายเดียวกันในการพยายามหนีออก
จากความขัดแย้งให้ได้ ดังนั้น ความพยายามและความตั้งใจนี้จึงไม่ได้เป็นอย่างที่สมาชิกฯ พยายาม
อภิปรายหรือพยายามกล่าวหารัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งในสังคมต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ในรัฐสภา
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า หากไม่มีความขัดแย้งหรือความชัดเจน ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
คงจะประสบความส าเร็จไปแล้ว สิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนก็คือมีความขัดแย้งกันหลายเรื่องและอาจจะบาน
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ปลายได้ รัฐบาลนี้ไม่ลืมว่าได้พูดอะไรกับพ่ีน้องประชาชน และนั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนในการจะท าให้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าที่จะสามารถท าได้ และจะใช้
ความตั้งใจอย่างสุดก าลังที่จะท าให้รฐัธรรมนูญฉบับนี้เป็นเรื่องที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชน
ทุกกลุ่มในสังคม  
  ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านสบายใจว่ารัฐบาลมีความมั่นใจว่าจะแสดงเจตจ านงที่ชัดเจน     
ว่าเราจะด าเนินการให้มีการลงมติเรื่องการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวัน
ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก จะน าวาระเรื่องการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่การประชุมแน่นอน 
และจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือเร่งหาข้อสรุปที่ยังไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อยุติอย่างที่ท่าน
สมาชิกได้กล่าวไว้ ตามที่ได้ให้ค าสัญญากับพ่ีน้องประชาชน ขอให้อย่ากังวลใจ เรายืนยันว่าจะท าตามสิ่งที่
คิดโดยยึดตามหลักความเป็นจริง และจะท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 
ด้วยความรอบคอบและให้เกิดผลตามความเป็นจริง โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น เหมือนที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต เพราะเรารู้ว่าความขัดแย้งทีเ่กิดขึ้นในหลายทศวรรษนัน้ได้ท าลายความคาดหวังของพ่ีน้อง
ประชาชน และท าลายสภาพเศรษฐกิจและหลาย ๆ เรื่องในสังคมจนกระทั่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้น 
การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยึดแนวทางให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า 
สิ่งที่อาจจะแตกต่างกันบ้างก็คือ เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้น          
โดยค านึงถึงว่าท าอย่างไรถึงจะหาความร่วมมือให้เป็นข้อยุติจากทุกทุกฝ่าย แล้วจึงค่อยหาช่องทาง         
ในการเคลื่อนไหวทางสังคมตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง รวมทั้งหลีกเลี่ยง    
ความขัดแย้งทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น 
  ส่วนเรื่องการกระจายอ านาจ กรณีผู้ว่าฯ CEO ที่สมาชิกฯ บางท่านมองว่าเป็นการรวบ
อ านาจหรือการพยายามที่จะขยายอ านาจจากส่วนกลาง ท่านสมาชิกฯ อาจมองโลกในแง่ร้าย            
มากจนเกินไป ขอเชิญชวนให้ท่านมองว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ลดความขัดแย้ง และแก้ไข
ปัญหาภายในสังคมอย่างรอบดา้นและทุกมิต ิขอให้มั่นใจได้ว่าเราได้พิสูจน์ตนเองมาว่ามาแล้วว่าเราจะท า
หลายหลายเรื่องที่พูดถ้าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน การท าผู้ว่าฯ CEO เป็นกระบวนการ   
ที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถสร้างประสิทธิภาพในการดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนให้ ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนทุกส่วน            
หากการบริหารราชการที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นสามารถเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และแก้ไขให้พ่ีน้อง
ประชาชน โดยสามารถท าควบคู่ไปได้กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยขอยืนยันว่าจะมีการให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ   
เมื่อมีความพร้อม แต่ไม่ได้ท าทั้ง 77 จังหวัดพร้อมกัน  

  นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจง ดังนี้ ประเด็น
ปัญหาด้านโครงสร้างเชิงนโยบายที่สมาชิกได้ให้ความเห็น ว่ามีความหลากหลายเชิงนโยบายและไม่เป็น
เอกภาพ ท าให้น าไปสู่การปฏิบัติมีความลักลั่น ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไร้การผสมผสานและ            
ไร้จินตนาการ การกระจายอ านาจและระบบเขตสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ medical tourism    
ที่มีสมาชิกให้ความสนใจและมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขหรือไม่ เรื่องภาระงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นโยบายทางด้านชีวาภิบาล การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 
เรื่องระบบข้อมลูเพื่อให้ระบบการให้บริการสาธารณะสุขตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน 
เรื่องน้ าสะอาดที่ส่ งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางด้านวัคซีน นโยบาย 50 เขต                
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50 โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร การกระจายอ านาจ การถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งขณะนี้มีการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล        
(รพสต.) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อถ่ายโอนไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายจังหวัด 
และภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ การเข้าถึงการบริการทางด้านทันตกรรมหรือบริการอื่ น ๆ         
ต้องขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ความสนใจในเรื่องของโครงสร้างประชากร เรื่องภาวะเด็กแรกเกิดที่มีอัตรา
แรกเกิดที่ต่ ามากในขณะนี้ จากนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพ    
ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารเริ่มน านโยบายของรัฐบาลแปลงไปสู่ นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ขอเรียนว่านโยบายที่แถลงในเล่มนโยบายของรัฐบาลเป็นภาพรวมของรัฐบาล สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน คือ ให้แนวนโยบายไปยังกระทรวงต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อจัดท านโยบายรองรับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการตอบค าถามของ
เพ่ือนสมาชิกได้ทั้งหมดและทุกมิติ ทั้งในเรื่องเป้าหมาย กลไก วิธีการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะน านโยบาย      
สู่การปฏิบัติ โดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ละเลยต่อเรื่องที่ท่านสมาชิกฯ ได้ถามค าถาม ผ่านกระบวนการ
ของการจัดท านโยบายของกระทรวง ซึ่งจะแถลงนโยบายนี้ต่อผู้ปฏิบัติและบุคลากรในกระทรวง ในวันที่ 
22 กันยายน 2566 โดยมีกรอบและวิธีคิดอยู่บนพ้ืนฐานของการน าเอากรอบ 5 ด้านมาวาง คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ผลลัพธ์สุขภาพ ความต้องการของประชาชน ภาพอนาคต และนโยบายพรรคการเมือง 
จนออกมาเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 แบ่งเป็นสามด้าน คือ แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน วางรากฐานเชิงระบบ และแต่เดิมกระทรวงสาธารณสุขเป็นภาพของหน่วยงานที่ใช้เงิน        
แต่กระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่จะเป็นกระทรวงที่สร้างเงินให้กับประเทศ โดยการเติมเต็มเพ่ือให้เป็น    
การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจกับศูนย์สุขภาพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยอาศัย
มิติทางด้านสุขภาพ  
   ประเด็นความไม่เป็นเอกภาพของนโยบาย และท าให้เกิดการปฏิบัติที่มีความลักลั่น     
เกิดปัญหาเวลามีภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อปี 2562 
- 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานเข้ามา
รับผิดชอบเชิงรวม และการบริหารผสมผสานด้านสุขภาพมีปัญหา การจะบริหารจัดการด้านสุขภาพ      
ให้ดีนั้นต้องมีมิติของความร่วมมือของทุกฝ่าย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลร้อยละ 70       
ของฐานประชากร นอกจากนี้  ยังมีมิติอื่น ๆ เช่นภาวะทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ จึงเสนอให้มี
คณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพ่ือดูและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพ มีการเชื่อมโยงประสานกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุ ข 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ให้ เข้ามาท างานร่วมกันภายใต้การสอดประสานของ
คณะกรรมการชุดนี้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ แยกจากคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติในกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากรัฐบาลเห็นปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันและจะพยายาม    
ท าให้ดีที่สุดเพ่ือสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนชาวไทย การกระจายอ านาจในเชิงบริหารจัดการให้มี       
เขตสุขภาพ มีการด าเนินการอยู่แล้ว แต่จะท าให้ดีขึ้น สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฯ มีความกังวลเรื่องนโยบายการ
ประกาศ medical hub เป็นศูนย์การแพทย์ในอาเซียน ต่อไปเราจะให้บริการพ่ีน้องประชาชนอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม ใช้บัตรประชาชนเข้าไปรักษาได้ทุกที่ภายใต้ระบบเทคโนโลยีที่รองรับ             
มีความชัดเจนและข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความมั่นใจว่าการจัดบริการในอนาคต       
แม้จะต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่หารายได้ให้กับประเทศ แต่จะต้องไม่กระทบต่อ
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การให้บริการของคนในประเทศ และส่วนหนึ่งของการบริการดา้นสุขภาพจะเปน็การให้บริการเฉพาะทาง 
ทั้งนี้ มั่นใจว่าเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบจะมาช่วยผลักดันต่อเติมเสริมให้กับการบริการพ่ีน้องประชาชนให้ดี
มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระจายอ านาจตอบรับต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องบริการปฐมภูมิ        
มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการน าไปใช้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ส าหรับข้อกังวลของสมาชิกฯ ในการถ่ายโอน รพสต.ให้กับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นปัญหานั้น 
ยอมรับว่าบางแห่งมีปัญหาจริงๆ แต่บางแห่งท าได้ดีมาก วันที่ 16 กันยายน 2566 จะไปดูงาน ที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการบริการปฐมภูมิภายหลังการถ่ายโอน สามารถให้บริการและมีแพทย์เวชปฏิบัติเข้าไป
ดูแลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่  
   ส าหรับประเดน็เรือ่งภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขในเชงินโยบาย 
เมื่อ 10 ปีที่ก่อน ตนได้ท าหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเรื่องนี้ และกลับมา
โอกาสนี้ได้มีความเห็นร่วมกับหลายฝ่าย โดยต้องเข้าไปหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (กพ.) เพ่ือเจรจาต่อรอง เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ภายใต้
ระเบียบของ กพ.ท าให้ไม่สามารถบรรจุบุคลากรเพ่ิมขึ้นหรือให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้ ตนพยายาม    
ที่จะขับเคลื่อนให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายใต้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข หรือ กสธ. 
ปัญหาเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน และบุคลากรไหลออกจากระบบ เป็นสิ่งที่ เจอมาโดยตลอด          
ด้วยนโยบายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ทุกที่ทุกแห่ง เราจะพัฒนา
เชิงระบบมาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายว่าต้องการให้โรงพยาบาลที่มีสังกัดไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชน 
เป็นโรงพยาบาลของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ตามสิทธิที่มีอยู่ ในเงื่อนไขที่ค่าบริการ
สามารถตอบแทนความต้องการของสถานบริการได้ หากปรับวิธีคิดเป็นแบบนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได ้นอกจากนี้ ขอยืนยันว่าจะมีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์
อยา่งเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บนพื้นฐานการแก้ปัญหาในปัจจุบันประกอบกับดูเรื่องระบบการผลิตทั้งหมด 
    ส าหรับประเด็นเรื่อง 50 เขต 50 โรงพยาบาล หากไม่มีเรื่องโควิด-19 คงเป็นเรื่องยากที่
ทุ ก คน จะ เข้ า ใจ ในน โยบ ายดั งกล่ าว  แต่ สถ านการณ์ โค วิ ด -19 ท า ให้ เห็ น ได้ ชั ด ว่ า พ่ี น้ อ ง                     
ชาวกรุงเทพมหานครติดโควิด -19 และล้มตายข้างถนน โดยสถานการณ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นในต่าง     
จังหวัดเลย แสดงให้เห็นว่าการดูแลระบบสุขภาพขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในกรุงเทพมหานครประสบ
ปัญหา มีความขาดแคลนและไม่สอดคล้องกับความต้องการเป็นอย่างมาก จึงต้องแก้ ปัญหาดังกล่าว 
นอกจากนี้ ส าหรับปัญหาเด็กแรกเกิด และการดูแลเด็กเล็ก โดยเฉพาะการให้นมบุตร โครงสร้าง
ประชากรของคนไทยในขณะนี้เกดิการบดิเบีย้ว ประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ขณะที่เด็ก
เกิดใหม่มีจ านวนน้อยมากอัตราการเกิดที่เหมาะสมอยู่ที่ 2.1 ต่อประชากร 100,000 คน แต่ประเทศไทย         
ในปัจจุบันมีแค่ 1.6 ต่อประชากร 100,000 คน ในหนึ่งปีมีอัตราการเกิดน้อยกว่าที่ต้องการ 50,000 - 
60,000 คน จึงเกิดปัญหาขาดแคนประชากรที่จะมาพัฒนาประเทศ กระทรวงสาธารณสุขต้องการเป็นจุด
ก าเนิดเพ่ือผลักดันเรื่องนี้ เป็นวาระแห่งชาติ  และดูเรื่องประชากรกันใหม่ วาทกรรมเรื่องลูกมาก         
จะยากจนต้องถูกน าออกจากสมองของคนไทย เนื่องจากคนไทยไม่ยอมมีลูก โดยเฉพาะคนที่มีพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาที่ดี มีความรู้ความสามารถและมีฐานเศรษฐกิจที่รองรับ เรื่องนี้จึงเป็นนโยบายส าคัญ         
ที่จะท าในมิติของกระทรวงสาธารณสุข และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ หากไม่มีการเพ่ิมฐานประชากร
จะแข่งขันกับใครไม่ได้ ส่วนประเด็นเรื่องสถานชีวาภิบาล ในเชิงนโยบายจะดูให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสม โดยมีความตั้งใจว่าจะมีสถานที่ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเพ่ือไม่ให้เป็นภาระต่อพ่ีน้อง
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ประชาชน และจะดูแลจนกว่าผู้ป่วยจะถึงแก่ชีวิตอย่างสงบ ซึ่งจะเป็นโครงการน าร่อง โดยจะน าสิ่งที่ดี
ที่สุดซึ่งเราได้ท าส าเร็จแล้วเป็นต้นแบบและขยายผลต่อเนื่อง 

  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม ว่ารัฐบาลเน้นนโยบายการใช้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐมาใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่วนประเด็นดิจิทัล ไอดี มีกรอบชัดเจนและมีกฎหมาย
รับรองไว้แล้ว มีทั้งระบบเอ็นดีไอดี (NDID) การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล และ ThaID (ไทยดี)       
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 14.5 ล้านคน โดยจะขยายผู้ใช้งาน
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เพ่ือท าให้ประชาชนติดต่อผ่านรัฐ และการติดต่อค้าขายได้ง่ายมากขึ้น รัฐบาล
ยังจะน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความโปร่งใส เช่น การใช้ระบบการจ่ายเงินภาครัฐ การติดต่อราชการ 
และการท าธ ุรกรรมภาครัฐ เพื ่อข ับ เคลื ่อนการเป ็น  Digital Government  นอกจากนี ้ ย ังมี          
การเชื่อมโยงข้อมูลเมือง เพื่อให้เป็น smart city พร้อมยืนยันว่าบัตรประชาชนใบเดียวจะสามารถ
รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั ่วไทย (Health link) รวมถึงเชื ่อมข้อมูลการท่องเที ่ยว (Travel link)       
โดยรัฐบาลก าลังท า Digital Government มาพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อท าระบบรวมข้อมูล      
ของทุกภาครัฐ ซึ่งในอนาคต จะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน และยืนยันว่ากระทรวงมีการ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อท าเศรษฐกิจดิจิทัล และกระทรวงยังมีสถาบันข้อมูล
ขนาดใหญ่ จะรับท าแผนแม่บทเพื่อท าข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนการใช้ข้อมูลต้องท าควบคู่ไปกับ     
การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ให้ทันกับมาตรฐานสากล โดยจะเสนอข้อมูลทางตรง        
ไม่มีการวิเคราะห์ สามารถน าไปใช้ได้ทันที ซึ่งมีรัฐบาลวิเคราะห์ข้อมูลให้ นอกจากนี้  ยังมีการเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสตาร์ทอัพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เตรียมความพร้อม
ส าหรับการใช้บัญชีดิจิทัล ตลอดจนมีการเตรียมแผนงานให้กระทรวง ทั้งแผนงานสตาร์ทอัพ อ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบ
นิเวศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ตนเองรับไปด าเนินการต่อ  ส าหรับสมาชิกที่มีข้อห่วงใย ทั้งเรื่องระบบ 
IoT หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ ่ง ( Internet of Things) ยอมรับว่าเป็นระบบที ่ดีกว่า 5G เพราะใช้
พลังงานที่ต่ ากว่า และเรื่องการจัดท าสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิทัล ซึ่งยอมรับว่าเป็ นเรื ่องดีและ         
เป็นเรื่องส าคัญกระทรวงมีแนวคิดการใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
อบรมทั ้งภาคราชการ และประชาชน เพื ่อให้เข้าถึง ส่วนเรื ่องดิจิทัลวอลเล็ต จะเป็นแรงจูงใจ          
ให้ชาวบ้านเรียนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะบล็อกเชน ขอยืนยันว่าเงิน จ านวน 10,000 บาท         
จะด าเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกภาคส่วน ส่วนประเด็นเกี่ยวกับ       
ไรเดอร์นั ้น ได้มีผู ้ประกอบการเข้ามาพบที่พรรคเพื่อไทย เพื่อหารือเกี ่ยวกับการคิดเวลาท างาน 
สวัสดิการ ความไม่เป ็นธรรมของแพลตฟอร์มต่างประเทศ ภายหลังจากแถลงนโยบายเสร็จ      
เรียบร้อยแล้ว จะนัดไรเดอร์มาหารือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าเทคโนโลยี     
มาปรับใช้ต่อไป 

  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม    
ถึงกรณีรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่าเป็นนโยยายที่จะท าให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่วนระยะเวลาที่เห็นผล
เป็นรูปธรรมนั้น เนื่องจากแต่ละเส้นทางมีระบบแตกต่างกัน ทั้งเรื่องการให้สัมปทานเอกชน บางเส้นทาง
รัฐด าเนินการเอง หรือบางเส้นทางให้กรุงเทพมหานครด าเนินการ ดังนั้น การขอให้เก็บค่าโดยสาร       



- 16 - 

 

20 บาทตลอดสาย เท่ากันทุกเส้นทาง ต้องใช้เวลาศึกษาในรายละเอียดพอสมควร นอกจากนี้ ยังต้องใช้
เวลาเจรจาและวางระบบเทคนิคการท าตั๋วร่วมเป็นระบบเดียวกัน ต้องวางระบบคอมพิวเตอร์ให้เทคนิค
เหมือนกัน ทั้งนี้ เส้นทางที่รัฐจะด าเนินการได้เองคือ สายสีแดง กับสายสีม่วง จะด าเนินการทั นที       
เพราะกระทรวงคมนาคมท าเอง ภายใน 3 เดือน ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า      
2 เส้นทางนี้ 20 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ รัฐบาลจะด าเนินการปรับอัตราค่าโดยสารทั้งหมดภายใน 2 ปี 
ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง 20 บาทตลอดสาย สาเหตุที่ไม่สามารถเห็นผลได้ทันทีเพราะต้อง
ใช้ระยะเวลาในการเจรจา และวางระบบตั๋วร่วม นโยบายนี้จะท าเพ่ือคนทุกกลุ่ม นอกจากช่วยคนที่มี
รายได้น้อยแล้ว ยังช่วยให้คนใช้รถยนต์มาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น เพ่ือช่วยลดปัญหามลพิษ ทั้งนี้ การค านวณ
อัตราค่าโดยสารนั้น  เช่น  หากประชาชนอาศัยอยู่รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  จะเดินทางเข้ามา
กรุงเทพมหานคร ชั้นในที่สยาม ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาลงที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ และมาต่อ
สายสีน้ าเงินที่จตุจักร จากนั้นต่อสายสีเขียวไปที่สยาม จากปัจจุบันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประมาณ 108 บาท แต่ถ้านโยบายด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว  ประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง    
20 บาทตลอดสาย ซึ่งจะท าให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไป 

    นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าเรื่องสวัสดิการของผู้พิการ งบประมาณที่ใช้ดูแลคนพิการ           
ในปัจจุบันประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท คนพิการจ านวน 2.2 ล้านคน การเพ่ิมให้เป็นสวัสดิการ      
ถ้วนหน้านั้น สามารถท าได้จะพยายามอุดหนุนคนพิการท าเป็นขั้นบันได อยากจะให้เงินกับพ่ีน้อง
ประชาชน  ส่วนการได้รับความช่วยเหลือเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับรายรับของรัฐบาล ส่วนกรณีบัตรคนพิการ
ขอเรียนให้ทราบว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มี one stop service    
ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวน 111 โรงพยาบาล ใน 76 จังหวัด ขั้นตอนการจัดท าบัตรคนพิการใช้เวลาเพียง     
15 นาที และที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าจังหวัด สามารถด าเนินการออก
บัตรคนพิการเพียงภายใน 15 นาทีเช่นกัน ส่วนการเลื่อนจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จากวันที่ 8 กันยายน 2566 ให้กับผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ 2,288,337 คนนั้น ว่าต้อง
ขออภัยประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้มีสิทธิ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการอนุมัติในช่วงรอยต่อการเปลี่ยน
ผ่านรัฐบาล ท าให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดเก่าไม่สามารถอนุมัติงบได้ ส่วน ครม.ชุดใหม่ก็ไม่มีอ านาจ       
ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการครั้งแรก จะได้ประสานหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เตรียมเอกสารชี้แจงแล้ว เพื่อเร่งจ่ายเงิน 600 บาท ให้ทันวันที่ 18 กันยายนนี้ 

   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม
ว่ากรณีที่สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการลงรายละเอียดเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ านั้นในความเป็นจริงแล้ว
นายกรัฐมนตรไีดม้อบหมายใหต้นมาท าการชี้แจงและท าความเข้าใจกับสมาชกิฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะเรื่อง
ที่สมาชิกฯ มีความกังวลเรื่องค่าแรงขั้นต่ า 600 บาท ตั้งแต่ปี 2566 - 2570 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบ
ชี้แจงแล้วว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ าได้อย่างไร ในฐานะที่กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล     
คงต้องด าเนินการตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้แถลงไว้ ซึ่งการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ านั้น       
ต้องขึ้นค่าแรงในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนไทยหรือแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทย ในประเด็นดังกล่าวสิ่งที่ส าคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ า แต่การที่จะมีแรงงาน     
ที่ฝีมือมีคุณภาพและความเหมาะสมกับการได้รับค่าแรง โดยค่าแรงขั้นต่ าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ       
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320 - 321 บาท แต่การจะปรับขึ้นค่าแรงทั้งหมดต้องค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละภูมิภาค พื้นที่และ
จังหวัดว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไร ซึ่งที่ส าคัญไปกว่านั้น คือต้องดูอีกว่าแรงงานในแต่ละประเภท     
ควรจะพิจารณาว่าอยู่ในประเภทใด แต่ที่ส าคัญที่สุด คือ กระทรวงแรงงานพยามที่จะ เพ่ิมทักษะ 
(Upskill)  และการสร้างทักษะ (Reskill) ส าหรับแรงงานไทยเพ่ือให้ได้ค่าแรง 600 บาทต่อวัน โดยเร็ว
ที่สุด ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าในต้นปีหน้าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 400 บาท            
ซึ่งต้องน ามาพิจารณาว่าแรงงานมีทักษะการท างานอย่างไร ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 400 บาทต่อวัน แต่อาจจะได้ 
500 ถึง 600 บาทต่อวันเลยก็ได้ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ว่าท าไมต้องใช้
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานภายในประเทศไทย เพราะมีแรงงานบางประเภทที่แรงงาน
ไทยไม่ต้องการท า จึงต้องท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยหลังจากนี้
ต้องมีการพูดคุยกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องจากปัจจุบันแรงงานไทยสามารถเลือก
งานได้แต่กลับไม่มีงานที่ตรงกับความต้องการ เพราะงานบางประเภทในประเทศไทยยังมีไม่มีมากพอ     
ที่จะรองรับเด็กจบใหม่ จึงต้องมีการสอบถามตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับอาชีวศึกษาว่ามีความต้องการ
ท างานประเภทใด มีความถนัดในด้านไหน จึงจะสามารถผลิตแรงงานออกมาตรงกับสายงานที่ต้องการ 
และน่าจะสามารถท าให้เด็กจบใหม่มีงานท าอย่างทั่วถึง ส่วนกรณีที่สมาชิกฯ กล่าวถึงว่า ตั้งแต่ปี 2541 
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของกฎหมายหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ขอชี้แจงว่าตลอด
ระยะเวลา 25 ปี มีการปรับปรุงและการแก้ไขกฎหมายทั้งหมด 8 ครั้ง และในปี 2567 จะมีการน าเสนอ
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ส าหรับกรณีแรงงานที่อยู่นอกระบบหรือไม่ได้รับ
การรับรอง กระทรวงก าลังน าเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ ขอให้สมาชิกฯ 
อดใจรออีกสักนิด กลุ่มแรงงานที่เป็นไรเดอร์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะถูกน าเข้ามาสู่ระบบประกันสังคม
เช่นเดียวกัน ส่วนประเด็นอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 นั้น      
เป็นเรื่องอ่อนไหวและต้องมีการเจรจาร่วมกันทั้งสามฝ่ายคือ ลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมี
การแก้ไขต่อไป แต่ต้องฝากสมาชิกฯ ว่า การที่จะเข้าถึงอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ต้องขอให้
สมาชิกฯ ช่วยกันพิจารณาให้ผ่านสภาแห่งนี้ ส าหรับประเด็นเรื่องกองทุนประกันสังคม กองทุนฯ ได้น าไป
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง คือ ฝากธนาคารส่วนหนึ่งและซื้อพันธบัตรส่วนหนึ่งในจ านวน         
ร้อยละ 60 ของเงินที่มีทั้งหมด ส่วนร้อยละ 40 น าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า โดยการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ใน SET 100 และ SET 50 ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ า โดยในปี 2565          
มีรายรับประมาณ 70,000 ล้านบาท แต่ในปีนี้เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลง น่าจะมีรายรับ
ประมาณ 60,000 ล้านบาท แต่หลังจากที่เขา้ไปรับต าแหน่ง คงต้องขอเข้าไปหารือว่าจะน าเงินในกองทุน
ดังกล่าวไปด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดดอกผลมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพราะหากไม่ท าอะไรกับ
กองทุนดังกล่าว ในอนาคตประมาณ 30 ไม่เกิน 40 ปีข้างหน้ากองทุนนี้จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตจนถึง       
ขั้นล้มละลาย นั่นหมายความว่าจะมีแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทย
ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงท าให้มีจ านวนผู้ใช้แรงงานน้อยลงทุกปี ซึ่งต้องหาวิธีท าให้เงินกองทุนที่มีอยู่
สามารถสร้างดอกผลที่สามารถอยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลานโดยไม่มีค าว่าล้มละลาย ส่วนประเด็นแรงงานต่าง
ด้าวที่มีความยุ่งยากสับสนและไม่ได้รับความเป็นธรรม หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาท างาน           
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐบาลประเทศไทย   
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กับประเทศต้นทาง ลาว พม่า กัมพูชา สามารถน าเข้าระบบได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาระหว่าง
ผู้ประกอบการกับกระทรวงแรงงานและประเทศเพ่ือนบ้าน แต่จะมีกรณีแรงงานที่เปิดเป็นครั้งคราว   
หากผู้ประกอบการร้องขอมาว่าขาดแคนแรงงาน กระทรวงจะต้องน าเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอเปิดเป็น
การเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว เหมือนที่ด าเนนิการมาในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ กระทรวง
แรงงานในยุคใหม่ ตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีความสัมพันธ์กับทุกองค์กรทุกสาขาอาชีพ และยกฐานะ
กระทรวงแรงงานให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งคิดว่าสมาชิกฯ คงมีความต้องการที่จะเห็นกระทรว ง
แรงงานมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกองค์กรทุกสาขาอาชีพ ยกเว้นข้าราชการ แม้แต่รัฐวิสาหกิจก็ยังมีสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานเช่นกัน แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ก าลังหารือร่วมกับทั้ง
สามฝ่าย คือ ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และภาครัฐ โดยฝ่ายนายจ้างได้เดินทางไปพูดคุยกับสภาหอการค้า 
ส่วนฝ่ายลูกจ้างได้มีการไปหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยในวันที่ 15 กันยายน 2566 จะไปหารือ
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเพ่ือหาจุดสมดุลที่สุดระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นอนุสัญญา ILO   
ฉบับที่  87 และ 98 ที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่  ส าหรับเรื่องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล           
ทางกระทรวงก าลังพัฒนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถเบิกเงินดังกล่าวได้ในทุกสถานที่           
และจะสามารถลดปัญหาการคอร์รัปชันที่ทุกท่านเป็นกังวลได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระทรวง
แรงงานสามารถติดต่อไปที่กระทรวงได้ ตนจะรีบตอบสนองในทันที ส่วนสิ่งใดที่ไม่สามารถตอบสนองได้
และจ าเป็นต้องน าเข้าหารือในสภาหรือส่วนราชการอื่น ๆ คงต้องขอเวลาเพ่ือไปประสานงานต่อ          
แต่หากเรื่องใดที่มีอ านาจตัดสินใจ ก็พร้อมด าเนินการตามค าแนะน าของสมาชิกฯ ทุกท่าน 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงต่อที่   
ประชุมสภา ว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมถือวา่มคีวามส าคญัมากและเป็นจุดเปลี่ยนเนื่องจากรัฐบาลนี้
ได้น าการฟ้ืนฟูหลักนิติธรรมมาใช้ เพ่ือประกาศให้สังคมรู้ว่าต่อไปนี้สังคมไทยจะน าหลักนิติธรรมมาใช้
หลักนิติธรรม (Rule of Law) ได้เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ก็ได้มีหลักนิติธรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม  หลักนิติธรรมเป็นหลักพ้ืนฐานที่จะควบคุมการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้อ านาจของศาล ใช้อ านาจของรัฐบาล และใช้อ านาจของสมาชิกรัฐสภาที่ผ่านตัวบท
กฎหมาย ทั้งนี้  เพ่ือพิทักษ์สิทธิเสรีภาพให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  รัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงยุติธรรมรับนโยบาย ขณะที่สิ่งที่ท้าทาย คือ ต้องน าตัวชี้วัด มาตรฐานหลักนิติธรรม     
การคอร์รัปชัน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องเข้าไปแก้ไขผู้ที่ดูอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม ต้องไม่ไปยืนในฝั่งผู้กระท าความผิด อย่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ สิ่งหนึ่งหลักนิติธรรม คือ บ้านเมือง
ต้องปราศจากคอร์รัปชัน ขณะที่รัฐบาลต้องโปร่งใส และต้องส่งเสริมสิทธิพ้ืนฐาน ไม่ว่าเรื่องแรงงาน 
ชุมชน ป่าไม้ การปกป้องนักสิทธิมนุษยชน ที่ออกมาต่อสู้  ส่วนค าถามของนโยบายรัฐบาลนี้ เหตุใดไม่มี
เรื่องนโยบายภาคใต้ ตนได้สอบถามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วว่า ท าไมนโยบายรัฐบาล         
ทั้ง 14 หน้า ไม่มีเรื่องภาคใต้ ก็ได้รับค าตอบว่า เรามีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เอามาเขียน เรื่องแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ ส่วนกรณียาเสพติดร้ายแรง บทบาทกระทรวงยุติธรรม ได้เปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา คือ             
น าประมวลยาเสพติดขึ้นมาใช้ ประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้ตั้งแต่ปี 2564 แต่กฎหมายล าดับรองล่าช้า   
ยังไม่ประกาศใช้ นอกจากนี้ เรือนจ าของประเทศไทยมีผู้ต้องขังอันดับ 6 ของโลก  
 



- 19 - 

 

  นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ตอบชี้แจงว่า ส าหรับ
กระทรวงกลาโหม สิ่งที่ท าให้ดีขึ้นอยากให้กองทัพมีความทันสมัย กระทรวงต้องคิดถึงความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของพ่ีน้องประชาชน เทคโนโลยีทางยุทธการและการบริหารท าให้กองทัพ
กระชับเข้มแขง็และทันสมัย หลายท่านอยากจะคิดให้ตนท างานโดยคลิปเป้าหมายเป็นส าคัญ สิง่แรกก็คือ
ต้องปรับโครงสร้าง ภายใน 4 ปี เชื่อว่าจะเห็นกองทัพเล็กลงแต่ไม่กระทบกับศักยภาพ นายพลที่มีจ านวน
มากในปี 70 จะลดลง ภายใน 4 ปี ต่อไปนี้จะเห็นการเกณฑ์ทหารลดลง นอกจากนี้  ภารกิจของกองทัพ
ให้มีความทันสมัย กองทัพจะต้องออกมามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน ภารกิจจะต้อง
มากขึ้นและจะเห็นทหารออกมาปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น และทหารจะต้องใกล้ชิดประชาชน  
ตนเชื่อว่าในเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นพลเรือน ความใกล้ชิดระหว่างทหารกับประชาชน  
ก็จะดีตามไปดว้ย และได้มอบหมายให้มีกองทัพไซเบอร์ ต่อไปนี้จะตอ้งมีการตรวจสอบเกี่ยวกบัการจัดซื้อ
จัดจ้าง ระดับนโยบายรัฐบาลที่ ควรเขียน จะประมาณนี้  ภายหลังจากตนปฏิบั ติหน้ าที่ แล้ ว              
ขอให้ตรวจสอบการท างานได้ ส าหรับการเกณฑ์ทหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ทุกคนจะเป็นทหารได้ก็คือ ต้องเกณฑ์มาเป็นทหาร หรือสมัครเป็นทหาร การงด     
การเกณฑ์ทหารที่ดีที่สุดคือ ต้องท าควบคู่กับการรับสมัคร หลังจากนี้คนจะมาสมัครเป็นทหารมากขึ้น  
คือจะมีการปรับสวัสดิการ และจะท าอย่างไรที่ไม่ให้ทหารออกไปรับใช้ผู้มีอ านาจ สิ่งที่อยากให้ลด
ต าแหน่งนายพลนั้น จะเริ่มตั้งแตร่ับสมัครโรงเรยีนเตรียมทหารให้น้อยลง ตนมีมาตรการในการก ากับและ
สนับสนุน ขอให้เชื่อมั่นในการบริหารงานในกระทรวงกลาโหม 

  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม 
ถึงปัญหาหนี้สิน ปัญหาการพักหนี้ของเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนมาตลอด จึงขอเน้นย้ าให้มีการพักหนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน      
การพักหนี้เป็นเวลา 3 ปี ได้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเป็นการล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าภายในไตรมาสนี้สามารถเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ส าหรับ    
การแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรแก้ไข
ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม แต่ครั้งนี้ด้วยสภาวะการเศรษฐกิจที่กระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะ   
ภาคการเกษตรนั้น มีหนี้อยู่ในระดับสูง และหนี้ภาคประชาชนก็อยู่ในระดับที่สูงเช่นกัน ภายหลังจาก      
มีการพักหนี้แล้วก็จะมีโครงการโดยนโยบายรัฐบาลอีกจ านวนมาก จะมีการคัดกรองพ่ีน้องเกษตรกร    
ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติที่เหมาะสม จะเติมโครงการที่จูงใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้       
ให้สามารถลดภาระเงินต้นได้ จะมีวิธีบริหารจัดการหนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเพ่ิม
รายได้ การปลูกพ้ืนที่เพ่ิมมูลค่า การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  พร้อมทั้งวางเป้าเพ่ิมมูลค่า GDP ทางการเกษตร 
ในระยะเวลา 4 ปี และมีแนวทางการเจรจาการค้าขาย FTA กับนานาประเทศ เพื่อเปิดตลาดทางการค้า 
ทั้งนี้ ปัญหาเอลนีโญที่จะมาถึงในอีกไม่นาน ไม่ได้มองแค่เป็นอุปสรรค แต่กลับมองเป็นโอกาสโดยเฉพาะ
สถานการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นจะเกิดภาวะขาดแคลนในเรื่องของอุปทานด้านการอาหารจ านวนมาก       
ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าหากประเทศไทย สามารถสร้างความแข็งแกร่งในภาคการเกษตรได้ ประเทศไทย      
จะกลับมาเป็นครัวโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ส่วนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เข้ามาสนับสนุนจะเป็นกลไก
ที่มีความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ของสินค้าการเกษตร จะสามารถเพ่ิมผลตอบแทนในราคาสูงให้กับ
เกษตรกร รวมถึงการแปรรูปสินค้าต่าง ๆ  ทั้งนี้ หวังว่าจะให้เกษตรกรกลับมาเป็นฟันเฟืองแข็งเกร็ง     
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เต็มภาคภูมิมีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว ส่วนภาคอื่น ๆ อาทิ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
รัฐบาลมีแผนรองรับในการช่วยเหลือ รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนเพ่ิมเติม รวมถึงหนี้ของสหกรณ์และ
ข้าราชการ ตลอดจนการปรับแก้โครงสร้าง แก้ปัญหาหนี้  และที่ส าคัญที่สุดคือหนี้นอกระบบ            
ต้องเดินหน้าในการแก้ไขปัญหา และน ากลับมาสู่ระบบที่ถูกต้อง และเชื่อว่าการท างานของรัฐบาล
สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ส่วนเรื่องนโยบายสวัสดิการโดยรัฐ ค านึงถึงภาระของงบประมาณ         
ผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค วัคซีนฟรี และสวัสดิการในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่งจะไปสู่ประชาชน       
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มที่มีความจ าเป็น นอกจากนี้  ยังมีโครงการที่จะเพ่ิมรายได้       
เพ่ิมโอกาส และเพ่ิมการสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะรองรับในการจัดท าสวัสดิการถ้วนหน้า สิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประเทศไทย          
ในขณะนี้คือ การสร้างงานให้กับประชาชนยเพื่อให้ประเทศไทยจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น จึงสามารถน าภาษี
เหล่านั้นไปจัดท าสวัสดิการ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการด าเนินการจัดท าสวัสดิการให้กับประชาชน           
ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลตระหนักและทางวินัยทางการเงิน การคลัง แต่จะสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจจนสามารถจัดท าสวัสดิการถ้วนหน้าได้ 

  นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ตอบชี้แจง ดังนี้ 
การส่งออกในปี 2566 นั้น มีข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม มีมูลค่าการส่งออก     
5.5 ล้านล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีมูลค่าการส่งออก 5.7 ล้านล้านบาท ยอมรับว่าในปี 2566        
มีตัวเลขที่ต่ ากว่าปี 2565 จริง โดยต่ ากว่าร้อยละ 3.79 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ว่าการส่งออกของ
ประเทศไทยตกต่ าลงโดยการน าข้อมูล 2565 มาเปรียบเทียบกับปี 2566 นั้น อาจจะเป็นการวินิจฉัย
หรือการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง เพราะข้อมูลของปี 2565 เป็นการค้าที่สูงกว่าสภาพ
ของความเป็นจริง เนื่องจากประการแรก ในปี2563 - 2564 เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทุกประเทศ      
มีการชะงักง ันในการเป ิดประเทศและการบริโภค แต่เมื ่อสถานการณ์โควิด -19 คลี ่คลายลง               
ความต้องการในการบริโภคสูงขึ ้น การส่งออกของประเทศไทยจึงเพิ ่มมากขึ ้น ประการที ่สอง         
การจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าอุปโภคบริโภคในคลังสินค้า ในต่างประเทศโดยภาพรวม    
จะมีการจัดเก็บอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ไว้ภายในโรงงาน รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ประมาณ       
4 - 6 เดือน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 - 2564 บริษัทต่าง ๆ ได้น าวัตถุดิบในคลัง
ออกมาใช้ และคงจัดเก็บสินค้าในคลังไม่เกินหนึ่งเดือน เมื่อสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง บริษัท
ห้างร้านต่าง ๆ จึงน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพื่อให้อยู ่ในสินค้าคงสภาพเดิม ประการที ่สาม        
ค่าระวางการขนส่งทางเรือ หลังปี 2565 มีการลดราคาลงมาอย่างมาก การขนส่งในบางประเทศ
ลดลงถึงร้อยละ 45 – 60 ตลาดต่างประเทศจึงน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยสูงเกินจริงในปี 2565      
ถ้าจะวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกของประเทศไทย ควรน าสภาพความเป็นจริงของกา รค้าในปัจจุบัน      
มาวิเคราะห์ โดยก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2562 ตัวเลขการส่งออก 7 เดือน มีมูลค่า        
การส่งออก 4.5 ล้านล้านบาท ในปี 2566 มีมูลการส่งออก 5.5 ล้านล้านบาท สูงกว่าปี 2562          
ถึงร้อยละ 22.34 เชื่อมั่นว่าในไตรมาสที่สามจะท าตัวเลขการส่งออกได้สูงกว่าปี 2562 ถึงร้อยละ 25 
และในสิ้นปีเชื ่อมั ่นว่าจะท าตัวเลขการส่งออกได้ประมาณ 9 - 9.5 ล้านล้านบาท ซึ ่งในปี 2562          
มีตัวเลขการส่งออก 7.6 ล้านล้านบาท แต่ไม่มีทางเทียบกับปี 2565 ซึ ่งมีตัวเลขการส่งออก 9.9       
ล้านล้านบาทได้ ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาการส่งออกของประเทศไทยสูงสุดอยู่ที่ 80,000 ล้านบาท   
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ต่อเดือน แต่เราจะพยายามท าให้ดีที ่สุด เชื่อว่าตัวเลขของปี 2566 จะติดลบไม่เกินร้อยละ 1 - 2       
เมื ่อ เท ียบก ับป ี 2565 ประ เด ็นน โยบายการส ่งออกของกระทรวงพาณ ิชย ์ ประกาศผ ่าน
คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัด การข้าวโพดเลี ้ยงส ัตว ์ ถ ึงการห ้ามน าเข ้าส ินค ้า             
ทางการเกษตรที่มีการเผาไหม้หรือไม่นั้น ปัญหา PM 2.5 เป็นปัญหาที่ใหญ่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ      
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการส่งออก รวมทั้งมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้
หลักของภาคเหนือ ซึ ่งต้นเหตุของปัญหาก็คือ การปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน      
โดยวัฒนธรรมในการปลูก เมื ่อเก็บเกี ่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วจะท าการเผา ท าให้การพรวนดิน
สามารถท าได้ลึกขึ้นส่งผลให้ผลผลิตในปีต่อไปดี แต่วัฒนธรรมเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย       
มีผลกระทบต่อสุขภาพและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายที่สมาชิกฯ เสนอมานั้นตนยอมรับ
ว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่เงื ่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
จะออกประกาศอะไรก ็ตาม  ม ีทั ้งหน ่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีเลขานุการ
เป็นกรมการค้าภายใน ต้องมีการพูดคุยร่วมกัน ประกอบกับการจะออกระเบียบอะไรนั้นสิ่งส าคัญก็คือ 
หลักการปฏิบัติเยี ่ยงคนชาติ (National Treatment) ซึ ่งเป็นข้อบังคับของ WTO และอาเซียน 
นโยบายการปลูกข้าวโพดของประเทศไทยยังไม่ได้ห้ามการเผา แต่เป็นการขอความร่วมมือและ
แนะน ารวมทั้งก าหนดระยะเวลาการเผาเป็นช่วง ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยจะขอรับน าเรื ่องดังกล่าวไปหารือในคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

  ทั้ งนี้  เมื่ อสมาชิกฯ ได้อภิปรายจนเป็น เวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่ ง 
ปดิประชุม เวลา 00.31 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 00.31 นาฬิกา 
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